

“ทุกสิ่งเป็นจริงได้... ถ้าพวกเราร่วมมือร่วมใจกัน”

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 64 เวลา 08.30 – 11.00 น. ณ ห้องสมุด สทป. ได้มีการจัดกิจกรรม “DTI Coffee Talk” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เพื่อเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และมุมมองในด้านต่างๆ เป็นการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication) เพื่อให้พวกเราชาว สทป. รับรู้เรื่องราวและข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของสถาบันได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนการรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากเจ้าหน้าที่ สทป.

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม DTI Coffee Talk ครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความรับรู้และความเข้าใจระหว่างผู้บริหารกับเจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของ สทป. เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองทัศนคติในการปฏิบัติงาน เพื่อหาแนวทางการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามค่านิยมองค์กร “ด้านมุ่งมั่น ผลสัมฤทธิ์ ด้านคิดทำเป็นทีมงาน สานเครือข่ายคุณธรรม ดำเนินความพอใจสู่ลูกค้า พัฒนาอย่างต่อเนื่อง”



วันนี้ท่านผอ.สทป. ตัดภารกิจการประชุมเชิงปฏิบัติการ การทดสอบและประเมินผลหุ่นยนต์ตรวจการณ์ โดยหน่วยผู้ใช้ของโครงการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด ณ โรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา จ.นครสวรรค์ จึงไม่ได้มาพบปะกับพวกเราชาว สทป. แต่ท่านได้ฝากคลิปวิดีโอแทนใจบอกเล่าเรื่องราวของการพัฒนาปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ สทป. ให้เราทุกคนได้รับทราบและเกิดความภาคภูมิใจร่วมกัน และความสำเร็จเหล่านั้นเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกคนใน สทป.





นอกจากนี้ รอง ผอ.สทป. ทั้ง 4 ท่านยังได้บอกกล่าวถึงเรื่องราวต่าง ๆ ของการทำงานในแต่ละกลุ่มงานให้พวกเราชาว สทป. ได้รับรู้ร่วมกันว่าขณะนี้แต่ละกลุ่มงานดำเนินงานอะไรอยู่ตรงจุดไหน และจะก้าวเดินร่วมกันต่อไปอย่างไร รวมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ซักถามประเด็นต่างๆ เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันและสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานของสถาบันฯ ด้วยความรักและสามัคคีอันเป็นไปตามค่านิยมองค์กร

กิจกรรม DTI Coffee Talk ครั้งนี้ทุกคนต่างให้ความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในอาคาร สทป. และเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน ณ ส่วนปฏิบัติการโลหการ และวัสดุ จ.ลพบุรี และ โรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา จ.นครสวรรค์ ผ่านทางระบบ conference

การจัดกิจกรรม DTI Coffee Talk ครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือจากหลายๆ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแรงร่วมใจและร่วมด้วยช่วยกันในการเตรียมงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี "ความสำเร็จเหล่านี้... เกิดขึ้นได้ด้วยพวกเราทุกคน"

แล้วพบกับ DTI Coffee Talk ครั้งต่อไปนะคะ

#เราคือครอบครัวเดียวกัน

#เราจะเติบโตไปด้วยกัน

“

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม DTI Coffee Talk ครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความรับรู้ และความเข้าใจระหว่างผู้บริหารกับเจ้าหน้าที่ลูกจ้างของ สทป. เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองทัศนคติ ในการปฏิบัติงาน

”